



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้มีการประเมินภาค ค ความเหมาะสม
กับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนวรนารีเฉลิม
จังหวัดสงขลา นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการที่
ทางราชการกำหนด และตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จึงให้ผู้เข้าสอบถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ผู้เข้ารับการประเมินภาค ค ทุกคน สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตลอดเวลาที่อยู่ใน
สนามสอบและห้องสอบ

๒. ให้ผู้เข้าสอบทุกคน เข้ารับการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองที่สนามสอบจัดเตรียมไว้

๓. ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันที่มีประวัติเสี่ยง หรือมีประวัติ
เดินทางกลับ หรือเดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ให้แจ้งกับสนามสอบโดยด่วน เพื่อดำเนินการจัดห้องสอบพิเศษสำหรับ “กลุ่มเสี่ยง”

๔. ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าสอบแสดงเอกสารหลักฐานรับรอง
ผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับจริงหรือแสดงหลักฐานผ่านแอปพลิเคชัน H4U MOPH หรือ
หมอพรีอม ที่แสดงผลการตรวจว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรับรองจากสถานบริการทางการแพทย์
หรือหน่วยบริการทางการแพทย์ ด้วยวิธี RT - PCR หรือการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีผลเป็นลบ ในระยะเวลา
ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนสอบ ณ จุดคัดกรองที่สนามสอบจัดเตรียมไว้

๕. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่มีไข้ผู้เข้าสอบเข้ามาบริเวณสนามสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพรศักดิ์ จินา)

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา